



ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย

เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวยในการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ได้มีมติรับรองรายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อ ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงให้เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสรวย และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย <http://www.wiangsuai.go.th/report.php>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายการุณ พรหมสินชัย)

ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายการุณ พรหมสินชัย	ประธานสภาเทศบาล	การุณ พรหมสินชัย
๒	นายประดิช สุวรรณ	รองประธานสภาเทศบาล	ประดิช สุวรรณ
๓	นายกระมล อุประรัตน์	สมาชิกสภาเทศบาล	กระมล อุประรัตน์
๔	นายนิพล ชัยยา	สมาชิกสภาเทศบาล	นิพล ชัยยา
๕	นายธนสิทธิ์ นารินคำ	สมาชิกเทศบาล	ธนสิทธิ์ นารินคำ
๖	นายกนกพล เสรี	สมาชิกสภาเทศบาล	กนกพล เสรี
๗	นายสมบุรณ์ ราชสมบัติ	สมาชิกสภาเทศบาล	สมบุรณ์ ราชสมบัติ
๘	นายชิน มณีวรรณ	สมาชิกสภาเทศบาล	ชิน มณีวรรณ
๙	นายบัญญัติ สิทธิสม	สมาชิกสภาเทศบาล	บัญญัติ สิทธิสม
๑๐	นายโสพิณ ศรีพรรณ	สมาชิกสภาเทศบาล	โสพิณ ศรีพรรณ
๑๑	นายอนุสรณ์ ปัญญา	สมาชิกสภาเทศบาล	อนุสรณ์ ปัญญา
๑๒	นายธีรนนท์ กันทะชัย	เลขานุการสภาเทศบาล	ธีรนนท์ กันทะชัย

ผู้ขาดประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายผล จอมเจดีย์	นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย	ผล จอมเจดีย์
๒	นายจรัญ พุทธกาล	รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย	จรัญ พุทธกาล
๓	นางพุลศรี สมสวย	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย	พุลศรี สมสวย
๔	นายทวีจักร์ สิงเหาะ	รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงสรวย	ทวีจักร์ สิงเหาะ
๕	นางเยาวเรศ ตูลา	ผู้อำนวยการกองคลัง	เยาวเรศ ตูลา
๖	นายจักรกฤษณ์ เรือนโนวา	ผู้อำนวยการกองช่าง	จักรกฤษณ์ เรือนโนวา
๗	นายธนกฤต มหาวัน	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ธนกฤต มหาวัน
๘	นางสาวทิชากร บุญปิ่น	หัวหน้าฝ่ายธุรการ	ทิชากร บุญปิ่น
๙	นางสาวสุนิศา วรรณศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สุนิศา วรรณศรี
๑๐	นางสาวอรทัย ปันเต็ม	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	อรทัย ปันเต็ม

/ผู้เข้าประชุม...

ผู้เข้าประชุม	จำนวน ๑๒ คน
ผู้ลาประชุม	จำนวน - คน
ผู้ขาดประชุม	จำนวน - คน
ผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน ๑๐ คน

เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๕ น. เลขาธิการสภาเทศบาลได้ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม และได้ตรวจสอบรายชื่อพร้อมนับจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลปรากฏว่า มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในห้องประชุมจำนวน ๑๑ คน ซึ่งครบองค์ประชุม

ก่อนเริ่มการประชุมประธานสภาเทศบาลได้ให้เกียรติเชิญนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย จดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เมื่อนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวยได้จดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วเสร็จ จึงได้เริ่มการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๔๐ น.

นายการุณ พรหมสินชัย เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขณะนี้เวลา ๐๙.๔๐ น. กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล ตำบลเวียงสรวย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันจันทร์ ที่ ๒๔
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

นายการุณ พรหมสินชัย เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย สมาชิก
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน

เรื่องที่ ๑ สำหรับการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ) และญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระที่ ๓ (ขั้นลงมติ)
ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่วันจันทร์ ที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

นายการุณ พรหมสินชัย ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ชี้แจง และอภิปรายผลการตรวจ
ประธานสภาเทศบาล รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑
ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่วันจันทร์ ที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอเชิญครับ

นายกระมล อุประรัตน์ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี
สภาเทศบาล รองนายกเทศมนตรี และเลขาธิการนายกเทศมนตรี ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผมนายกระมล อุประรัตน์ ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และให้ฝ่ายเลขาธิการสภา
เทศบาล สำเนารายงานการประชุมฯ แจกให้กับท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว แต่ก็อยากใคร่
ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่าน ได้ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งว่า มีข้อความใดที่ท่าน
ได้อภิปราย ได้แสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระมีความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หากว่า
พิมพ์ผิด หรือตกหล่นไป ก็จะได้ทางเลขาธิการสภาเทศบาลแก้ไขให้ถูกต้องขอขอบคุณครับ

นายการุณ พรหมสินชัย ประธานสภาเทศบาล ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุม และเลขานุการสภาเทศบาลได้สำเนารายงานการประชุมฯ แจกให้สมาชิกแล้วนั้น ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ช่วยกันตรวจดูอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง ซึ่งในแต่ละวาระที่ท่านได้แสดงความคิดเห็นได้อภิปราย ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น ข้อความใดที่ท่านได้อภิปราย และผู้มีหน้าที่บันทึกไม่ได้พิมพ์ลงไป หรือว่ามีการพิมพ์ผิด ขอให้ท่านสมาชิกได้ช่วยกันตรวจดูความถูกต้องเพื่อจะได้ให้ผู้มีหน้าที่พิมพ์แก้ไขในวันนี้ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านช่วยกันตรวจเลยครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ หรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอแก้ไขรายงานการประชุมฯ

นายการุณ พรหมสินชัย ประธานสภาเทศบาล ที่ประชุม ถ้าไม่มีท่านใดเสนอแก้ไข ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ด้วยกรายกมีมติจำนวน ๑๐ เสียง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ งดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภาเทศบาล)

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทุ้งถาม -ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ ๔.๑ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลเวียงสรวาย ของคณะกรรมการแปรรูป

นายการุณ พรหมสินชัย ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญประธานกรรมการแปรรูปร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รายงานผลการรับคำแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรรูปต่อสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวาย

นายบัญญัติ สิทธิสม สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวาย และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวายทุกท่าน กระผม นายบัญญัติ สิทธิสม ประธานกรรมการแปรรูปร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอรายงานผลการรับคำแปรญัตติ และรายงานความเห็นของคณะกรรมการแปรรูปในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวาย ดังต่อไปนี้

ตามที่สภาเทศบาลตำบลเวียงสรวาย ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้กับคณะกรรมการแปรรูป และได้กำหนดระยะเวลาการยื่นคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรรูป รวมจำนวน ๓ วัน คือห้วงวันที่ ๑๘-๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวาย นั้น ในห้วงระยะเวลาการเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรรูปร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลเวียงสรวาย ปรากฏว่า

๑. ไม่มีผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงสรวาย และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวาย ท่านใดเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรรูป

๒. คณะกรรมการแปรรูปได้ฯ ได้เชิญนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวยมาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการแปรรูปได้ฯ

๓. กรรมการแปรรูปได้ฯ ไม่ได้เสนอแปรรูปได้ฯ หรือมีการแสดงความเห็นของกรรมการแปรรูปได้ฯ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔. คณะกรรมการแปรรูปได้ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว มีความเห็นและมติเป็นเอกฉันท์ให้คงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย ตามร่างเดิมที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวยเสนอ โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อใด

คณะกรรมการแปรรูปได้ฯ ได้ส่งรายงานและบันทึกความเห็นของคณะกรรมการแปรรูปได้ฯ ยังประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามนัยข้อ ๕๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ พร้อมนี้กับได้แนบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามร่างเดิม และสำเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรรูปได้ฯ เพื่อให้ประธานสภาเทศบาลส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวยพิจารณาต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

นายการุณ พรหมสินชัย

ตามที่คณะกรรมการแปรรูปได้ฯ ได้รายงานไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายหรือสอบถาม

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระที่ ๒ (ขั้นแปรรูปได้ฯ)

นายการุณ พรหมสินชัย
ประธานสภาเทศบาล

ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระที่ ๒ (ขั้นแปรรูปได้ฯ) ขอเชิญทางเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย

นายธีรนนท์ กันทะชัย
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย ทุกท่าน กระผม นายธีรนนท์ กันทะชัย เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาตชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๕๐ กำหนดว่า เมื่อคณะกรรมการแปรรูปได้ฯ ได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มี การแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรรูปได้ฯ และมติของคณะกรรมการแปรรูปได้ฯ เกี่ยวด้วยการแปรรูปได้ฯ นั้นเป็นประการใด การแสดงความเห็นของกรรมการแปรรูปได้ฯ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา

/ให้คณะกรรมการ...

ให้คณะกรรมการแปรรูปไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลง
ประกอบการรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น

ข้อ ๕๑ กำหนดว่า ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษา
เรียงลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรรูปหรือที่คณะกรรมการแปรรูปแก้ไขเท่านั้น
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการ
แก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก

นายการุณ พรหมสินชัย
ประธานสภาเทศบาล

-ขอขอบคุณเลขานุการสภาเทศบาลที่ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ตามที่
คณะกรรมการแปรรูปได้รายงานผลการรับคำแปรญัตติและรายงานมติของ
คณะกรรมการแปรรูป ซึ่งประธานกรรมการแปรรูปได้แถลงว่าไม่มีผู้ใดยื่นคำแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ
คณะกรรมการแปรรูป มีมติให้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามร่างเดิมที่นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาลตำบล
เวียงสรวย โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อใดของเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการ
แปรรูป ตลอดจนไม่มีการสงวนคำแปรญัตติใด ๆ เมื่อนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย
หรือสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวยผู้ใดไม่ยื่นคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระที่สอง จึงไม่มีการพิจารณา
คำแปรญัตติใด ๆ ทุกร่างก็ดี มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ประสงค์จะอภิปรายญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวาระที่ ๒
(ชั้นแปรญัตติ) หรือไม่ ก่อนที่ประธานสภาเทศบาลจะได้ขอมติที่ประชุมในวาระนี้

-ถ้าไม่มี ลำดับต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวาระที่ ๒ (ชั้นแปรญัตติ) กระผมขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวยท่านใด เห็นชอบให้คงร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามร่างเดิม ที่นายกเทศมนตรีตำบล
เวียงสรวยเสนอ โดยไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้คงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตามร่างเดิมที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวยเสนอ จำนวน ๑๐ เสียง

นายการุณ พรหมสินชัย
ประธานสภาเทศบาล

เรียนที่ประชุมผมของดออกเสียง

นายการุณ พรหมสินชัย
ประธานสภาเทศบาล

-เป็นอันว่า ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระที่ ๒ (ชั้นแปรญัตติ) ที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ ได้มีมติเห็นชอบให้
คงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามร่างเดิมที่
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวยเสนอ จำนวน ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
และงดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภาเทศบาล)

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระที่ ๓ (ชั้นลงมติ)

นายการุณ พรหมสินชัย ประธานสภาเทศบาล -เมื่อที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติให้คงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามร่างเดิมที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวยเสนอ
-ลำดับต่อไป เป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระที่ ๓ (ชั้นลงมติ)

นายธีรนนท์ กันทะชัย เลขานุการสภาเทศบาล -ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย
ทุกท่าน กระผม นายธีรนนท์ กันทะชัย เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาตชี้แจง
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร

ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

นายการุณ พรหมสินชัย ประธานสภาเทศบาล -การพิจารณาร่างเทศบัญญัติวาระที่สาม จะไม่มีการอภิปรายใดๆ อีก เว้นแต่มีเหตุ
อันสมควรและที่ประชุมสภาเทศบาลลงมติให้มีการอภิปราย จึงสอบถามสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดจะอภิปรายในระเบียบวาระนี้หรือไม่ ถ้ามีจะได้ขอมติที่ประชุมสภา
เทศบาลจะให้มีการอภิปรายหรือไม่

-ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดจะอภิปราย
-ลำดับต่อไป เป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวาระที่ ๓ (ชั้นลงมติ) กระผมขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่า สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลเวียงสรวยท่านใด เห็นชอบจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือไม่ ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จำนวน ๑๐ เสียง

นายการุณ พรหมสินชัย เลขานุการสภาเทศบาล เรียนที่ประชุมผมของดออกเสียง

-เป็นอันว่า ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระที่ ๓ (ชั้นลงมติ) ที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ ได้มีมติเห็นชอบให้ตรา
เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง และงดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภาเทศบาล)

- ทั้งนี้ เมื่อสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวยได้มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว ประธานสภาเทศบาลจะได้
ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปยัง
นายอำเภอแม่สรวยเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา ๖๒ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖	เรื่องอื่น ๆ
นายการุณ พรหมสินชัย ประธานสภาเทศบาล	เรื่องที่เสนอใหม่ได้พิจารณาครบถ้วนทุกเรื่องแล้วต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือบุคคลใดจะมีเรื่องอื่นๆ แจ้งหรือเสนอต่อที่ประชุมหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญครับ เชิญ สท.โสพิณ ศรีพรรณ ครับ
นายโสพิณ ศรีพรรณ สมาชิกสภาเทศบาล	เรียน ประธานสภาเทศบาล กระผมนายโสพิณ ศรีพรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เนื่องจาก ถนนสายกลางหมู่บ้าน บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๑๐ ได้เกิดอุบัติเหตุรถชน ทางหมู่บ้านจึงได้เสนอโครงการติดตั้งไฟกิ่ง โดยหมู่บ้านต้องการให้ทางเทศบาลสนับสนุนหลอดไฟและสายไฟ ทั้งหมด ๒ จุด ส่วนการติดตั้งทางหมู่บ้านจะเป็นผู้ดำเนินการเองครับ อีกหนึ่งเรื่องคือการซ่อมแซมถนนหน้าบ้านนายชนะชัย ซึ่งถนนชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อจำนวนมากและเป็นเส้นทางหลักที่ใช้ในการสัญจร แต่เป็นถนนดังกล่าวของกรมทางหลวงชนบท จึงอยากให้ทางเทศบาลส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา โดยทั้งสองโครงการทางหมู่บ้านได้ส่งเรื่องมายังเทศบาลแล้ว จึงขอให้ผู้บริหารช่วยพิจารณาให้ความช่วยเหลือครับ
นายการุณ พรหมสินชัย ประธานสภาเทศบาล	-มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือบุคคลใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถาม หรือแจ้งเรื่องใดอีกหรือไม่ ขอเชิญ สท.นิพล ชัยยา ครับ
นายนิพล ชัยยา สมาชิกสภาเทศบาล	-เรียนท่านประธานสภา กระผมนายนิพล ชัยยา สมาชิกสภาเทศบาล กระผมมีเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของงบประมาณโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสรวย แต่ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของเทศบาลในปัจจุบันเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยจะต้องมีการขออนุญาตในการใช้พื้นที่ กระผมจึงไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาในการก่อสร้างต่างๆรวมถึงสิ่งก่อสร้างที่กำลังจะมีในอนาคต เราได้มีการขออนุญาตก่อนการก่อสร้างหรือไม่ ครับ
นายการุณ พรหมสินชัย ประธานสภาเทศบาล	-มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือบุคคลใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถาม หรือแจ้งเรื่องใดอีกหรือไม่ ขอเชิญ สท.สมบุรณ์ ราชสมบัติ ครับ
นายสมบุรณ์ ราชสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล	-เรียนท่านประธานสภา กระผมนายสมบุรณ์ ราชสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล กระผมได้ส่งโครงการขอใช้รถแบคโฮไปขุดถนนบริเวณหน้าเทศบาล ไม่ทราบว่าได้ดำเนินการถึงไหนแล้ว ครับ
นายการุณ พรหมสินชัย ประธานสภาเทศบาล	-มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือบุคคลใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถาม หรือแจ้งเรื่องใดอีกหรือไม่ -หากไม่มีผู้ใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถาม เชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ตอบข้อซักถาม ครับ
นายผล จอมเจดีย์ นายกเทศมนตรี	เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวยทุกท่าน -สำหรับประเด็นการขอสันับสนุนหลอดไฟและสายไฟของบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๑๐ ควรทำการขออนุญาตและจัดซื้อวัสดุ ดังนั้นหากส่งเรื่องมากแล้วจะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป และเรื่องการซ่อมแซมถนน ถนนดังกล่าวน่าจะเป็นถนนที่อยู่

ในส่วนความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เราจะต้องมีหนังสือไปแจ้งหรือขออนุญาตซ่อมแซมและดำเนินการซ่อมแซมถนนต่อไป ครับ

-สำหรับโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสรวย ขณะนี้ทางเทศบาลกำลังดำเนินการขออนุญาตขอใช้พื้นที่ หากไม่ได้รับการอนุญาตโครงการนี้ก็อาจไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมขอมอบหมายรองปลัดเทศบาลชี้แจง ครับ

นายการุณ พรหมสินชัย
ประธานสภาเทศบาล
นายทวีจักร์ สิงเหาะ
รองปลัดเทศบาล

เชิญรองปลัดเทศบาลชี้แจง

เรียน ประธานสภาเทศบาล กระผมนายทวีจักร์ สิงเหาะ รองปลัดเทศบาล ขอชี้แจงเกี่ยวกับการประเด็นที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงของบ้านสันเครือฟ้า ซึ่งเป็นปัญหาต่อเนื่องตั้งแต่สมัยยังเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลต่อเนื่องมาถึงการยกระดับฐานะเป็นเทศบาล โดยการก่อสร้างสำนักงานไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องมาตั้งแต่ต้นอันเนื่องมาจากในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ มีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง สมัยนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ได้กันที่ดินไว้เป็นเขตสำนักงาน ปล่อยให้มีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงครอบคลุมพื้นที่ของเทศบาล ดังนั้นเมื่อประมวลกฎหมายที่ดินให้ถือหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเป็นหลัก พื้นที่ทั้งหมดก็ถือว่าเป็นที่สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ดังนั้นในการก่อสร้างทั้งหมดก็จะถือว่าผิดกฎหมาย แล้วการจะดำเนินการให้ถูกต้องต้องมีการขออนุญาตโดยต้องเสนอเรื่องเพื่อเพิกถอนหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง โดยผ่านกระทรวงมหาดไทย คณะรัฐมนตรี ไปถึงชั้นของนายกรัฐมนตรีในการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนที่สาธารณประโยชน์สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน บางส่วนถึงจะถูกตัด ในเมื่อมีข้อสังเกตในเรื่องของการดำเนินการใดๆ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในเรื่องการก่อสร้าง ถ้าหากจะดำเนินการก็คงเป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงในการใช้งบประมาณไม่ถูกต้อง แต่สำหรับที่ใช้งบประมาณไปแล้วแต่ไม่ถูกต้องนั้นก็คงต้องดำเนินการทำให้ถูกต้อง โดยการขออนุญาตหรือขอเพิกถอนไปที่กระทรวงมหาดไทย ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ดังนั้นในเมื่อเรื่องนี้เป็นเรื่องของกฎหมายและมีข้อสังเกตจากในที่ประชุมสภาเทศบาลและมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ดังนั้นหากจะพิจารณาการก่อสร้างใดๆ ในที่สาธารณะที่เป็นอาคารสำนักงาน แต่ไม่ขออนุญาตก็คงไม่สามารถดำเนินการได้ แต่ในส่วนของสิ่งก่อสร้างอื่นในเรื่องของการระบายน้ำต่างๆ ก็คงจะมีการบำรุงซ่อมแซมรักษาเป็นปกติ แต่การก่อสร้างใหม่ในแนวทางปฏิบัติก็คงไม่สามารถทำได้ ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ก็จะดำเนินการยื่นเรื่องในการขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อยื่นเรื่องไปยังกระทรวงมหาดไทย เสนอไปยังคณะรัฐมนตรีในการขอเพิกถอนและใช้ประโยชน์ โดยทางเทศบาลจะมีการหารือกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑ บ้านสันเครือฟ้า ในการประชุมประชาคมหมู่บ้านและวางผังบริเวณทั้งหมดที่เทศบาลได้ใช้ประโยชน์ ตลอดถึงอาคารสำนักงานที่จะมีขึ้นในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ ๒ ปี ในการขอเพิกถอนหลังจากนั้นจึงจะสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ก็ขอนำเรียนเป็นข้อมูลชี้แจงกับทางสภาเทศบาล ครับ

นายการุณ พรหมสินชัย
ประธานสภาเทศบาล

-มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือบุคคลใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถาม หรือแจ้งเรื่องใดอีกหรือไม่ ขอเชิญ สท.กนกพล เสรี ครับ

/นายกนกพล...

- นายกนกพล เสรี สมาชิกสภาเทศบาล -เรียนท่านประธานสภา กรรมนายกนกพล เสรี สมาชิกสภาเทศบาล ภาคมวยาก ทางเทศบาลเข้าไปปรับปรุงซ่อมแซมถนนปากทางเข้าบ้านหนองผำ หมู่ที่ ๙ และบ้าน โป่งป่าแฉม หมู่ที่ ๑๖ ที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อจำนวนมากและเป็นเส้นทางหลัก ที่ใช้ในการสัญจร จึงอยากให้เจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจเพื่อดำเนินการแก้ไขครับ
- นายการุณ พรหมสินชัย ประธานสภาเทศบาล -มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือบุคคลใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถาม หรือแจ้งเรื่องใด อีกหรือไม่ ขอเชิญ สท.กระมล อุประรัตน์ ครับ
- นายกระมล อุประรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล -เรียนท่านประธานสภา กรรมนายกระมล อุประรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล กรรม ขอให้ทางเทศบาลช่วยซ่อมแซมถนนซอยข้างสถานีอนามัยบ้านโป่งปุเพื่อที่ชำรุด เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อจำนวนมาก ก็ขอให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไป ตรวจสอบและดำเนินการซ่อมแซมด้วยครับ และกรรมมีอีกเรื่องที่จะแจ้งให้สภา เทศบาลรับทราบ สืบเนื่องจากงานวิจัยของทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ มหาวิทยาลัยนเรศวรที่ได้มาวิจัยเกี่ยวกับน้ำพุร้อนโป่งปุเมื่อ ๒ ปีก่อน และเราได้ นำผลการวิจัยดังกล่าวมาใช้ประโยชน์แล้ว ซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็ได้จัดกิจกรรมการ อบรมเตรียมความพร้อมให้แก่ประชาชน โดยจะมีการสอน แนะนำและออกแบบ ผลิตภัณฑ์ให้แก่ชุมชน จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบร่วมกัน ครับ
- นายการุณ พรหมสินชัย ประธานสภาเทศบาล -มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือบุคคลใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถาม หรือแจ้งเรื่องใด อีกหรือไม่ ขอเชิญ สท.โสพิณ ศรีพรรณ ครับ
- นายโสพิณ ศรีพรรณ สมาชิกสภาเทศบาล -เรียนท่านประธานสภา กรรมนายโสพิณ ศรีพรรณ สมาชิกสภาเทศบาล กรรม ขอให้ทางเทศบาลเข้าไปปรับปรุงซ่อมแซมถนน บ้านร่องเฮี้ย หมู่ที่ ๗ ซึ่งมีทางต่างระดับ และท่อคอนกรีตจำนวน ๒ จุด ก็อยากให้ทางกองช่างได้เข้าไปสำรวจเพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมต่อไป ครับ
- นายการุณ พรหมสินชัย ประธานสภาเทศบาล -มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือบุคคลใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถาม หรือแจ้งเรื่องใด อีกหรือไม่
- หากไม่มีผู้ใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถาม เชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ตอบข้อ ชักถาม ครับ
- นายผล จอมเจดีย์ นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวยทุกท่าน -สำหรับการซ่อมแซมถนนทั้งหมดที่ได้กล่าวถึง กรรมจะแจ้งให้กองช่างเข้าไปสำรวจ และดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมต่อไปครับ
- สำหรับการขอใช้รถแบคโฮ หากได้ส่งหนังสือขอใช้มาแล้วก็จะมีมีการดำเนินการ พิจารณาตามลำดับก่อนหลังในการขอ และเข้าไปดำเนินการต่อไปครับ
- นายการุณ พรหมสินชัย ประธานสภาเทศบาล ที่ประชุม - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดหรือบุคคลใดจะเสนอในวาระเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ครับ
- ไม่มี

นายการุณ พรหมสินชัย เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือบุคคลใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถาม หรือแจ้ง
ประธานสภาเทศบาล เรื่องใดในระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม กระผมในฐานะประธานสภาเทศบาลตำบล
เวียงสรวยก็ได้ดำเนินการประชุมครบถ้วน ตามระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลเวียงสรวย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว จึงขอปิด
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๓

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๕๕ น.

(ลงชื่อ)



(นายธีรนนท์ กิ่งทะชัย)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย

การตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตำบลเวียงสรวย

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ แล้ว มีความเห็นว่า ข้อความตามบันทึกรายงานการประชุมถูกต้องครบถ้วนตามที่ได้มีการประชุม ไม่มีข้อความใดที่สมควรจะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม จึงให้คงไว้ตามข้อความเดิมทุกประการ

(ลงชื่อ)



(นายกระมล อุประรัตน์)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นายนิพล ชัยยา)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายโสพิณ ศรีพรรณ)

กรรมการและเลขานุการ

สภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันศุกร์ ที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่..... ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓..... เรียบร้อยแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนด

(ลงชื่อ)



(นายการุณ พรหมสินชัย)

ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย